

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ชี้แจงข่าวเลือดกลุ่มชนเผ่า</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ภาคเหนือ รายงานข่าวเกี่ยวกับการขอรับบริจาคเลือดของ ร.พ.แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ และมีการระบุว่า กรุ๊ปเลือดของชนเผ่าไม่สามารถให้คนทั่วไปหรือคนพื้นราบได้ ต้องเป็นกลุ่มชนเผ่าด้วยกันเท่านั้น ทำให้กลุ่มชนเผ่าเกิดความคลางแคลงใจ และรู้สึกเหมือนถูกเหยียดหยามและมีอคติ</p> <p>พญ.อุบลวัฒน์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ระบุว่า ความแตกต่างระหว่างคนที่ราบกับชนเผ่าไม่มีผลต่อการรับหรือการบริจาคเลือดระหว่างกัน แต่ก็มีกรณียกเว้นของการรับและบริจาคโลหิต เพราะยังมีหมู่เลือดรองอีกจำนวนมาก จึงต้องตรวจคัดกรองแอนติบอดีและตรวจความเข้ากันได้ของเลือดก่อนให้เลือดทุกครั้ง</p> <p>ด้าน นายชูโชค ทองดาส่วง ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบดูแลการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ภาคเหนือ ชี้แจงว่า สาเหตุมาจากการตัดคำสัมภาษณ์ผู้บริหารรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้กระชับจนความหมายเปลี่ยนไป จนเกิดความเข้าใจผิด ได้แก้ไขข่าวนำเสนอออกอากาศทันทีหลังจากได้รับการท้วงติง</p>
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p>อย.ชี้แจงกระแสข่าวพีชกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีข่าวการจดสิทธิบัตรพีชกระท่อมของมาเลเซีย ว่า ปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศมาเลเซีย มีมหาวิทยาลัยยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการใช้ประโยชน์สารไมทราจินีนสำหรับป้องกันการติดฝิ่น ซึ่งการจดสิทธิบัตรดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตรพืชและสารสำคัญในพีชกระท่อม สำหรับข้อเสนอการควบคุมพีชกระท่อมของ อย. เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ มีดังนี้ 1.ไม่กำหนดพีชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2.เสนอประกาศควบคุมสารไมทราจินีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งมีการควบคุมที่เข้มงวด โดยหากมีการแปรสภาพ เช่น นำใบกระท่อมไปต้มเอาน้ำมาเป็นส่วนผสม 4 x 100 ก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย</p>
มติชน	<p>ชี้แจงข้อมูลเลือดปนในน้ำมันแม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สุตินรีแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร ในฐานะโฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีการแชร์ภาพและเนื้อหาในโลกโซเชียล พบก้อนไขมันปนเลือดผสมออกมาขณะบีมน้ำมันว่า ปกติการให้นมบุตรจะไม่มีไขมันหรือเลือดปนออกมา ที่พบการปนของเลือดและไขมันจะเป็นบริเวณรอบหัวนมที่มีต่อมไขมัน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการอักเสบหากถูกดูดแรง หากพบว่าน้ำมันที่มีเลือดปนไขมันออกมา ไม่ควรนำมาให้ลูกดื่ม เพราะอาจเป็นเลือดที่เกิดจากการอักเสบของแม่ และการบีมนมแล้วพบก้อนเลือดปนไขมันไม่ได้เป็นอันตราย</p>
คมชัดลึกออนไลน์	<p>Service Plan สาขาโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในรอบ 3 ปี สธ.ได้พัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจได้ผลดี ทั้ง 12 เขตตรวจสุขภาพ รพ.แต่ละประเภทสามารถให้บริการได้ครอบคลุม ลดตัวเลขการเสียชีวิตได้กว่า 2 หมื่นราย โดยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง และปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สธ.จึงได้พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว ใกล้บ้าน มีระบบเครือข่ายการส่งต่อที่ชัดเจนในแต่ละเขตสุขภาพ เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเล็กและโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการดูแล สำหรับในปี 2560 ได้ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจให้เหลือไม่เกิน 28 คนต่อแสนประชากร และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลไม่เกินร้อยละ 13.7</p>
ทีวีช่อง NBT	<p>สธ. จับมือ ม.มหิดล ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง สป.สธ. (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) และ ม.มหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ผู้จัดการออนไลน์ M2F	ชวนคุ้กรักตรวจ HIV ฟรี -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์ “รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี เชิญชวนคุ้กรักร่วมกิจกรรมตรวจเอชไอวีฟรี ตั้งแต่ 27-29 มิ.ย. 2560 เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังคุ้กรัก การรับเชื้อเพิ่มจากกันและกัน และให้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็ว ได้รับความต้านไวรัสทันที รวมถึงลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของทั้งคู่ดีขึ้น
เดลินิวส์	แม่ติดเชื้อเอชไอวีติดลูก -เสนอข่าว กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กทม. ได้เฝ้าระวังปฏิบัติการการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบอัตราความชุกของการติดเชื้อลดลงเหลือ 0.19 แต่กทม.ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อในหญิงที่มาฝากครรภ์รายใหม่ทุกราย
กรมประชาสัมพันธ์	สบส.พัฒนาศักยภาพ อสม. - เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยการพัฒนา อสม. ซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ทำให้อสม.มีศักยภาพเข้มแข็ง เป็นแกนนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการสื่อสารสุขภาพให้กับ อสค. โดยมีเป้าหมายให้อสม. 1 คน ดูแลเป็นพี่เลี้ยง อสค. 3 คน
ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น	เตือนระวังยาลดความอ้วน -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากการที่สสจ. บุรีรัมย์ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “บาซิ คิวกลิมมิ่งแคปซูล” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และพบสารไซบูทรามิน นั้น ออย.ขอแจ้งย้ำอีกครั้งว่า ผลิตภัณฑ์ “บาซิ คิวกลิมมิ่งแคปซูล” ซึ่งผลิตโดย Taiwan Nuomeixiu Cosmetic & Beauty Co., Ltd เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ที่ออย.เคยแจ้งเตือนไปแล้วเมื่อปี 2557 ห้ามซื้อมาบริโภคอย่างเด็ดขาด เพราะมีการวางตัวสรรพคุณลดน้ำหนัก ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักตรวจพบว่ามีส่วนผสมของไซบูทรามิน ซึ่งปัจจุบันเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับในประเทศไทย หากได้รับยาในปริมาณมาก อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
เว็บไซต์ไทยรัฐ	เว็บไซต์หลอกขายแคปซูลรางจืดกำจัดปรสิตร -เสนอข่าว สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงกรณีมีบริษัทฯ โฆษณาขายยาแคปซูลรางจืดของทางเว็บไซต์ อ้างว่าสามารถกำจัดปรสิตรในร่างกายได้กว่า 120 ชนิด และขายราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า ว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่า เมื่อรับประทานแคปซูลรางจืดแล้วจะสามารถกำจัดปรสิตรหรือพยาธิได้ และตามข้อกำหนดของออย. ผู้จำหน่ายไม่สามารถวางตัวสรรพคุณลักษณะนี้ได้ เข้าข่ายหลอกลวง โฆษณาเกินจริง โปรดอย่าหลงเชื่อ
ไทยโพสต์	สร้างจิตสำนึกรักสุขภาพ -เสนอข่าว ออย.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสุขภาพแก่เด็กนักเรียนในโครงการ ออย.น้อย ประจำปี 2560 โดยจัดอบรมการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในโรงเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้นักเรียน ออย.น้อย มีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย
ไทยโพสต์	ต้านภัยไข้เลือดออก -เสนอข่าว สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกันรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ภายใต้แนวคิด “United Fight Against Dengue” เพื่อผลักดันให้เกิดการป้องกันไข้เลือดออกด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ลดการป่วยและเสียชีวิต ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กำหนดไว้ร่วมกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน คือ ลดอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 50 และลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคร้อยละ 25 ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2563



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch